

Hướng dẫn cho Các Chương trình và Dịch vụ Hữu ích

Đăng ký tại YourTexasBenefits.com

Medicaid

Medicaid cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người từ 65 tuổi trở lên và một số người lớn chăm sóc trẻ em. Nó giúp thanh toán hóa đơn cho bác sĩ, bệnh viện, viện dưỡng lão và đơn thuốc do bác sĩ kê. Trẻ em nhận Medicaid cũng sẽ tham gia chương trình Texas Health Steps.

Bảo hiểm Chu sinh CHIP

Bảo hiểm chu sinh CHIP cung cấp dịch vụ chăm sóc trước khi sinh cho những phụ nữ mang thai không thể nhận được Medicaid và không có bảo hiểm y tế khác. Các quyền lợi có thể bao gồm tối đa 20 lần thăm khám trước khi sinh, các thuốc kê toa do bác sĩ chỉ định, chi phí sinh nở, hai lần thăm khám bác sĩ cho người mẹ sau khi em bé chào đời và khám định kỳ, vắc-xin và thuốc kê toa do bác sĩ kê cho em bé.

Chương trình Bảo hiểm Sức khỏe cho Trẻ em (CHIP)

CHIP dành cho trẻ em từ 18 tuổi trở xuống. Đây là một chương trình bảo hiểm dành cho những gia đình kiếm được rất nhiều tiền để được tham gia Medicaid nhưng không thể trả tiền cho bảo hiểm tư nhân.

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP)

SNAP giúp các gia đình mua thực phẩm. Trợ cấp SNAP được cung cấp thông qua Thẻ Lone Star. Đây là thẻ nhựa được sử dụng giống như thẻ ghi nợ.

Hỗ trợ Tạm thời cho Các Gia đình có Hoàn cảnh Khó khăn (TANF)

TANF giúp các gia đình có con từ 18 tuổi trở xuống chi trả cho những thứ như thực phẩm, quần áo và nhà ở. Trợ cấp TANF được cung cấp thông qua Thẻ Lone Star. Đây là thẻ nhựa được sử dụng giống như thẻ ghi nợ. Tìm hiểu thêm tại YourTexasBenefits.com.

Healthy Texas Women

Chương trình này cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe phụ nữ miễn phí cho những phụ nữ đủ điều kiện ở Texas. Các khách hàng của WIC đã đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thu nhập đối với Healthy Texas Women. Các dịch vụ bao gồm thử thai, phương pháp ngừa thai, xét nghiệm ung thư vú và cổ tử cung, sàng lọc và điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trầm cảm sau sinh, cholesterol, tiểu đường, huyết áp cao, v.v.

Healthy Texas Women cũng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau sinh bổ sung tập trung vào các tình trạng sức khỏe chính như sức khỏe tâm thần, bệnh tim và rối loạn do lạm dụng chất gây nghiện. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập HealthyTexasWomen.org.

Giới hạn Điều kiện Hộ đủ về Thu nhập Hàng tháng của Medicaid, có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Ba, 2024

Quy mô Gia đình*	Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi	Phụ nữ Mang thai	Độ tuổi của trẻ 1 đến 5 tuổi	Độ tuổi của trẻ 6 đến 18 tuổi
1	\$2,547	\$2,547	\$1,870	\$1,732
2	\$3,458	\$3,458	\$2,538	\$2,351
3	\$4,368	\$4,368	\$3,206	\$2,969
4	\$5,278	\$5,278	\$3,874	\$3,588
5	\$6,188	\$6,188	\$4,542	\$4,207
6	\$7,098	\$7,098	\$5,210	\$4,825
Đối với mỗi người bổ sung, cộng vào	\$910	\$910	\$668	\$619

* Để đủ điều kiện nhận Medicaid, phụ nữ mang thai có thể được tính là hai người.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình này
truy cập **211Texas.org** hoặc gọi **2-1-1**

Dịch vụ Kế hoạch hóa Gia đình

Các phòng khám kế hoạch hóa gia đình cung cấp các dịch vụ thử thai, phương pháp ngừa thai, xét nghiệm ung thư vú và cổ tử cung, xét nghiệm và tư vấn HIV. Chương trình này cũng cung cấp sàng lọc bệnh tiểu đường, cholesterol, huyết áp cao, bệnh lây truyền qua đường tình dục và phương pháp điều trị. Tất cả các dịch vụ được giữ riêng tư. Truy cập HealthyTexasWomen.org để tìm một phòng khám.

Early Childhood Texas

Early Childhood Texas nhằm mục đích cung cấp cho các gia đình có trẻ nhỏ khả năng tiếp cận dễ dàng với các chương trình, dịch vụ và nguồn trợ giúp của cơ quan tiểu bang Texas. Truy cập EarlyChildhood.Texas.gov.

Mental Health Texas

Mental Health Texas cung cấp các cơ hội học tập và điều trị cho những người đang đối mặt với tình trạng sức khỏe tâm thần và những người hỗ trợ họ. Truy cập MentalHealthTX.org.

Head Start và Early Head Start

Các chương trình này thúc đẩy sự phát triển lành mạnh ở trẻ mẫu giáo từ sơ sinh đến 5 tuổi. Các ưu tiên bao gồm giáo dục, đọc viết gia đình, sức khỏe và giữ trẻ. Tìm chương trình Head Start gần quý vị tại EarlyChildhood.Texas.gov/headstart.html.

Dịch vụ Thực thi Cấp dưỡng Nuôi con

Văn phòng Tổng Chương lý giúp các gia đình thiết lập người cha hợp pháp của đứa trẻ, thiết lập hỗ trợ nuôi con, thu các khoản thanh toán hỗ trợ cấp dưỡng nuôi con, tìm cha mẹ vắng mặt và cung cấp các dịch vụ để giúp cha mẹ làm việc cùng nhau để đáp ứng các nhu cầu về thể chất và cảm xúc của con em mình.

Số điện thoại miễn phí trên toàn tiểu bang:
1-800-252-8014
Trang web:
TexasAttorneyGeneral.gov

Can thiệp Sớm cho Trẻ nhỏ (ECI)

ECI giúp trẻ em từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi bị khuyết tật hoặc chậm phát triển hoặc học tập. Các dịch vụ ECI giúp trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình. Tìm hiểu thêm tại TexasHHS.org/ECI.

Truy cập 211Texas.org hoặc gọi 2-1-1 để biết thông tin về các chương trình và dịch vụ khác, chẳng hạn như:

- Ủy ban Lực lượng Lao động Texas
- Giữ trẻ/Giáo dục
- Trầm cảm Hậu sản
- Tư vấn Sức khỏe Tâm thần
- Hỗ trợ Nhà ở
- Báo cáo Về việc Lạm dụng Trẻ em
- Sàng lọc HIV và STD
- Hỗ trợ Thanh toán Tiền thuê nhà
- Hỗ trợ Tiện ích
- Dịch vụ Tự kỷ
- Dịch vụ Mù lòa
- Dịch vụ cho Người Điếc và Khiếm Thính

Theo luật về dân quyền của Liên bang và các quy định và chính sách của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), USDA, các Cơ quan, văn phòng, và nhân viên của bộ, và các tổ chức tham gia vào hoặc quản lý các chương trình của USDA bị cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, giới tính, khuyết tật, tuổi tác, hay trả đũa hoặc trả thù vì hoạt động dân quyền trước đây trong bất kỳ chương trình hay hoạt động nào được USDA tổ chức hoặc tài trợ.

Những người khuyết tật cần các phương tiện giao tiếp khác cho thông tin về chương trình (ví dụ chữ nổi Braille, bản in khổ lớn, băng audio, Ngôn ngữ Ký hiệu Mỹ, v.v), cần liên hệ với Cơ quan (cấp tiểu bang hoặc địa phương), nơi họ làm đơn xin phúc lợi. Những người bị điếc, khiếm thính hay có khuyết tật về khả năng nói có thể liên hệ với USDA thông qua Dịch vụ Tiếp âm Liên bang theo số (800) 877-8339. Ngoài ra, các thông tin về chương trình có thể có sẵn bằng các ngôn ngữ khác Tiếng Anh.

Để gửi khiếu nại phân biệt đối xử trong chương trình, vui lòng điền Mẫu đơn Khiếu nại Phân biệt Đối xử trong Chương trình, (AD-3027) có trên mạng trực tuyến: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, và tại bất kỳ văn phòng USDA nào hoặc gửi thư cho USDA và trong thư cung cấp mọi thông tin yêu cầu trong mẫu đơn khiếu nại. Để yêu cầu một bản sao của mẫu khiếu nại, hãy gọi số (866) 632-9992.

Nộp mẫu đơn đã điền đầy đủ của quý vị hay lá thư cho USDA qua:

thư: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;

fax: (202) 690-7442; hoặc

email: program.intake@usda.gov



Ghé thăm trang web của chúng tôi tại TexasWIC.org

Tổ chức này là một nhà cung cấp cơ hội công bằng.

© 2020 Bảo lưu mọi quyền. Văn bản số. 13-156 Sửa đổi ngày. 6/24